



### คิดสักนิด...สะกิดใจ

สวัสดีครับพี่น้องที่รัก...วันเสาร์ที่ผ่านมา(เมื่อวานนี้)เป็นวันเด็กแห่งชาติ เมื่อพูดถึงคำว่า “เด็ก” ทำให้พ่อคิดถึงหลายอย่าง **เด็ก...คือผู้ที่น่าเป็นห่วงเป็นใย เด็ก...คือ ผู้เป็นความหวังและอนาคต** ของชาติ **บ้านเมือง สังคม** และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฐานะที่เราเป็นคาทอลิกลูกของพระเจ้า **เด็กคาทอลิก... ก็คือ ผู้ใหญ่ที่เราคาดหวังว่าจะ** เป็นคาทอลิกที่เติบโตด้วยความเชื่อที่มั่นคงในอนาคต ซึ่งโลกปัจจุบันก็วุ่นวาย รวดเร็วและมีสิ่งชักนำที่ไม่ดีมากมายทีเดียว

ดังนั้นผู้ที่มีส่วนอย่างยิ่ง ในการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และความเชื่อในพระเจ้าให้กับเด็ก ๆ คงไม่พ้นโรงเรียนแห่งแรก นั่นคือ **สถาบันครอบครัว** (พ่อแม่ ผู้ปกครอง) การมีบรรยากาศแห่งครอบครัวคาทอลิก การมาวัดร่วมมิสซา การสวดภาวนา สอนและพูดเรื่องพระเจ้า จึงเป็นการปลูกฝังความเชื่อ ความรักในพระเจ้าในมิติด้านศาสนาที่สำคัญ ให้เด็กมีภูมิฐานทาน และมีมโนธรรมที่เข้มแข็งต่อสู้ ในโลกปัจจุบัน

นี่คือ หน้าที่ของพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ที่ปฏิเสธไม่ได้ ซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ทุกคนอยากให้ลูกหลานเป็นคนดี คนเก่ง ศรัทธา และรักพระเจ้า แต่เป็นพ่อแม่เองที่ต้องออกแรง ใช้เวลา ให้การอบรมปลูกฝังความเชื่อตั้งแต่บัดนี้ ตั้งแต่พวกเขายังเป็นเด็ก เมื่อเขาเติบโตใหญ่เขาจะมีมโนธรรมของตนเอง...ไม่อ่อนดัดง่าย ไม่แก้ดัดยาก

พ่อได้อ่านบทความหนึ่งทีพูดถึงความเป็นห่วงเป็นใยต่อเด็ก ๆ และเยาวชน ผู้เป็นพลังของสังคม ของประเทศชาติบ้านเมืองท่ามกลางโลกปัจจุบัน ที่วุ่นวาย เรื่องผลประโยชน์ ความเห็นแก่ตัว ของคนในสังคมปัจจุบัน ตัวอย่าง เช่น การคดโกง และการคอร์รัปชัน ซึ่งหน่วยงานหลายภาคส่วนตระหนักและห่วงใย ให้ความสนใจเด็ก ๆ และเยาวชนในเรื่องนี้ จึงมีนโยบายหลายประการ เช่น มีนโยบายหนึ่งใช้หัวข้อว่า **“เยาวชน ...โตไปไม่โกง”**

โดยส่วนตัวพ่อไม่ค่อยชอบคำในประโยคนี้นักเท่าไร เพราะ ดูโลกนี้เป็น แง่ลบชอบกล ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็นโตขึ้นเป็นคนซื่อสัตย์ ซื่อตรง...แต่อย่างไรก็ตาม บางครั้งการพูดตรง ๆ ก็คงเป็นคำที่ “โดน” และ ชักจูงใจคน หรือเตือนแบบตรง ๆ ในอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นได้

**สิ่งสำคัญ** คือ การต้องการปลูกฝังให้เยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง เป็นคนเก่งที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม โดยหลักการที่คอลลัมน์นี้นำเสนอมีหลักการ 5 ประการในการใช้บ่มเพาะเด็กที่มีคุณลักษณะที่ดีติดตัวเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่โกง เป็นคนดี 5 ประการ ได้แก่ 1.ความซื่อสัตย์สุจริต 2.การมีจิตสาธารณะ 3.ความเป็นธรรมทางสังคม 4.กระทำอย่างรับผิดชอบ 5.เป็นอยู่อย่างพอเพียง

ความจริงหลักการเหล่านี้ช่างสวยหรู เป็นหลักการที่ดีเยี่ยม ขอเพียงผู้ใหญ่ส่งเสริม เด็กปฏิบัติตามอย่างจริงจัง สังคมที่ดี โลกที่สดใสย่อมเป็นจริงได้อย่างแน่นอน